

กระทู้ถามที่ ๘๕๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้เร่งรัดยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นจุดผ่านแดนถาวร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด้วยจุดผ่อนปรนการค้าเทียบท่าเรือขนส่งสินค้าบ้านโพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม สร้างด้วยงบประมาณของรัฐจำนวน ๔๓,๖๐๑,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๘ ปี จุดผ่อนปรนดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามด่านบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง
แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงคั่นกลาง ทราบว่าผู้บริหารแขวงบอลิคำไซของ สปป.ลาว
มีความพร้อมที่จะเปิดด่านบ้านท่าสะอาดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเนื่องจากบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ของทั้งสองประเทศดังกล่าวพบมีชาวไทยและประชากรของ สปป.ลาว เดินทางติดต่อระหว่างกัน
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการท่องเที่ยวข้ามแดน โดยที่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบทางการค้า
มีการส่งออกสินค้ามากกว่าการนำเข้า สินค้ายอดนิยมของไทย ได้แก่ เครื่องมือทางเกษตร
หน่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผงซักฟอก
น้ำอัดลม เป็นต้น การส่งออกสินค้าได้ขยายพื้นที่ไปถึงประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามด้วย
ทั้งนี้ จากจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพงถึงเมืองหนานหนิง ประเทศจีน มีระยะทางประมาณ
๗๐๐ กิโลเมตร ถึงเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ๑๘๕ กิโลเมตร และถึงกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
๓๐๐ กิโลเมตร โดยที่พบประชากรของ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนจำนวนมาก
ต้องการใช้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทย จึงสามารถกล่าวได้ว่าจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้แล้วในขณะนี้

อย่างไรก็ดี เรื่องจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอบ้านแพงได้เคยจัดทำเป็นกระทู้ถามเรื่องเร่งรัด
การเปิดด่านบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖
ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง หน้า ๖๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้ตอบกระทู้ถามมีสาระคือ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา
ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอำเภอบ้านแพงและสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งชาติพิจารณาโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็นและกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมทั้งได้นำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม กระทั่งตาม รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ ๒๐ ปี ๒๕๕๒ ได้เร่งรัดการขออนุมัติเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแพงให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรด้วย ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า การเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันในระดับรัฐบาลของไทยและรัฐบาลลาว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหน่วยงานที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยมีหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูต โดยต้องเพิ่มช่องทางผ่านแดนไว้ในความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนไทย - ลาวด้วย และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยการเปิดจุดผ่านแดนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวร และนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวและได้ทราบว่ามีมติเมื่อวันที่ ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง จึงขอเรียนถามว่า เรื่องดังกล่าวจะดำเนินการสำเร็จมีผลในทางปฏิบัติหรือไม่ เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดนครพนม

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๕๐ ร.

ของ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม
เรื่อง ขอให้เร่งรัดยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ข้าพเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัด
ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นจุดผ่านแดนถาวร ของท่านสมาชิก
ผู้มีเกียรติตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

คำตอบ

จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า

๑. ที่ตั้งและที่มาของจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง

จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เดิมตั้งอยู่ที่บ้านดอนแพง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตรงข้ามบ้านบึงกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังจากได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยอยู่ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง
แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดน (จังหวัดนครพนม - แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ ๖
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
มติที่ประชุมผู้แทนจังหวัดนครพนม และแขวงบอลิคำไซ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบ
เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนบริเวณท่าเทียบเรือ อำเภอบ้านแพง โดยช่วงแรกให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม สำหรับฝั่งไทย
และด่านประเพณี บ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สำหรับฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ผ่านมาเคยได้มีมติคณะกรรมการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติการขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างชายแดน
การเพิ่มปริมาณการส่งออก และสนับสนุนให้ส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอันจะทำให้เก็บภาษีได้มากขึ้น
ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ลดปัญหาการลักลอบ
ขนสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงยาเสพติด

ต่อมาจังหวัดนครพนมได้มีประกาศ เรื่อง จุดผ่อนปรนการค้าทำเทียบเรืออำเภอบ้านแพง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ กำหนดเปิดจุดผ่อนปรนสัปดาห์ละ ๕ วัน คือวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนให้ประชาชนตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

อนึ่ง จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพงนี้ มียอดส่งออกมากกว่ายอดนำเข้า เนื่องจากประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อไปขายปลีกสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งได้แก่ เครื่องมือทางการเกษตร ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าอันดับหนึ่งได้แก่ ผัก ผลไม้

๒. ลำดับความเป็นมาของการผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร

๒.๑ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องการขออนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บริเวณบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่า การเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะเป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน แต่เนื่องจากปริมาณการค้ายังมีไม่มาก ประกอบกับการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๓ ที่อำเภอเมืองนครพนม เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและการข้ามแดนอาจทำให้มูลค่าทางการค้าของจุดผ่อนปรนบ้านแพงมีปริมาณลดลงได้ เมื่อเปิดใช้สะพานดังกล่าว ดังนั้น จึงมีมติให้ชะลอการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรไว้ก่อน

๒.๒ จังหวัดนครพนมได้มีประกาศ เรื่อง เปิดจุดผ่อนปรนการค้าทำเทียบเรืออำเภอบ้านแพง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ กำหนดเปิดจุดผ่อนปรนสัปดาห์ละ ๕ วัน คือวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา

๒.๓ ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร และยกระดับด่านประเพณีบ้านท่าสะอาด เป็นด่านสากล

๒.๔ ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ฝ่ายลาวเสนอยกระดับด้านประเพณีบ้านท่าสะอาด ขึ้นเป็นด่านท้องถิ่น (คนลาว - ไทยสามารถเข้า - ออกได้) ซึ่งตรงกันข้ามกับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโพธิ์ไทร อำเภอบ้านแพง

๒.๕ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เรื่อง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทร เป็นจุดผ่านแดนถาวร ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎรที่แจ้งขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทร เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ เพื่อสามารถให้บริการแพขนานยนต์ข้ามไปมาระหว่างจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทรกับด่านประเพณีท่าสะอาด และมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีการดำเนินการเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนดังกล่าวให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งเป็นประเภทของจุดผ่านแดนที่มีการบริหารจัดการเต็มรูปแบบ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาทบทวนข้อเสนอการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยให้มีการจัดการประชุมหารือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หากที่ประชุมเห็นชอบ ขอให้จังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเปิด - ระวัง หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ

๒.๖ จังหวัดนครพนมมีหนังสือถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เรื่อง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีการประชุมหารือกันในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

๒.๗ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำรายงานการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป โดยได้มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม และความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยที่ประชุมมีมติเลือกพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา คือ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมในการยกระดับ

จากจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรและมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้จัดการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อผลการศึกษานี้

๒.๙ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชา มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้จัดเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อำเภอบ้านแพง เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีนายชินวัติ ทองปรีชา นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย หน่วยงานด้านความมั่นคง คือสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง สถานีเรือบ้านแพง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๗ และตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานด้านสาธารณสุข นักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เขตอำเภอบ้านแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านแพง ตัวแทนท้องถิ่น หน่วยงานฝ่ายปกครอง รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน อาทิ สมาคมพ่อค้าอำเภอบ้านแพง และตัวแทนผู้ประกอบการ เป็นต้น

ผู้เข้าประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน ซึ่งนอกจากจะมีความคาดหวังว่าหากมีการยกระดับเป็นด่านถาวรแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในอำเภอบ้านแพง รวมทั้งจังหวัดนครพนมในภาพรวมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำพิธีการศุลกากรส่งออกที่จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ทำให้ลดต้นทุนการขนส่งแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านแพงและใกล้เคียงได้มาก

๒.๑๐ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการศึกษา ทั้งนี้

ขอให้พิจารณาปรับแก้เนื้อหาผลการศึกษาให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตามข้อเท็จจริง ก่อนจัดทำรูปเล่ม และมอบหมายให้สำนักงาน จังหวัดนครพนม ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหา ของรายงานผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ตามคำชี้แนะของคณะกรรมการพิจารณา การเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม และส่งรายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๓. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับจังหวัดชายแดน จำนวน ๓๑ จังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

๓.๑ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแนวทางที่ ๔ เตรียมความพร้อมในการยกระดับจุดผ่านแดน โดยมี เป้าหมายเพื่อศึกษาพื้นที่ในแต่ละจังหวัดชายแดนที่มีความเหมาะสมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดน ประเภทต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดผ่านแดนต่าง ๆ ให้มีความพร้อม สำหรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรและสามารถป้องกันภัยความมั่นคง และขับเคลื่อน การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว

๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง กิจกรรมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง งบรายจ่ายอื่น โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชายแดน จำนวน ๓๑ จังหวัด จังหวัดละ ๗๕,๐๐๐ บาท โดยขอให้จังหวัดนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดำเนินกิจกรรม ดังนี้

(๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อยกระดับ เป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณารูปแบบ/ขอบเขตการศึกษา และผลการศึกษา ที่คาดว่าจะได้รับ

(๒) จัดทำรายงานการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการ ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย จังหวัดละ ๑ เล่ม

๔. รายงานผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรน การค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร

จากผลจากการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ทำให้เห็นศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งทำเลที่ตั้ง โครงข่ายเส้นทางคมนาคม ปริมาณสินค้าและบุคคลที่เข้า - ออก ทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะทุนด้านการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งความพร้อมและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ทั้งจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการฝ่ายการเมืองและภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศคือไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ดังนั้นการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรอำเภอบ้านแพง ซึ่งเบื้องต้น อาจดำเนินการในรูปแบบทำเทียบเรือจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมโยงประเทศไทย เข้าสู่ลาว - เวียดนาม - จีน ในระยะทางที่สั้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดผ่านแดนต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม รวมทั้งจังหวัดบึงกาฬด้วย อันเนื่องมาจากทำเลที่ตั้งของจุดผ่านปรนอำเภอบ้านแพงอยู่ใกล้กับเส้นทางหมายเลข ๘ จึงสามารถไปถึงเมืองวิญจันต์จังหวัดหะฮาน และจังหวัดท่าติญ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยระยะทางเพียง ๒๓๖ กิโลเมตร และเข้าสู่เส้นทางหมายเลข R๑A ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเวียดนามไปสู่จังหวัดกวางบิญ (Quang Binh) กรุงฮานอย และจังหวัดลางเซิน (Lang Son) ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อตรงไปที่ด่านผิงเสียง (โหย่วอี๋กวาน) มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๐๑ กิโลเมตร ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพงขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคมนาคมขนส่งสินค้าในพื้นที่ตอนกลางอนุภูมิภาคุ่มน้ำโขง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ สอดรับกับการยกระดับจังหวัดนครพนมสู่เมืองหลักและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากการจัดทำรายงานผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพงเป็นจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดนครพนมได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว